

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
กลุ่มวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

แผนการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์พยาบาล (Faculty practice) ประจำปีการศึกษา 2567

ประเด็น “นมแม่” กับการพยาบาลทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยและทารกแรกเกิดป่วย

ชื่อ นางสาวสิริลักษณ์ ศรีเศวต

1. สาขาวิชาความชำนาญ/เชี่ยวชาญ/เนื้อหาที่สอน

1.1 ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

1.2 ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

2. รูปแบบ Faculty practice ของอาจารย์

ปฏิบัติงานร่วมกับ APN/พยาบาลผู้ชำนาญการขึ้นไปในคลินิกพยาบาล

ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารในการพัฒนารูปแบบบริหารพยาบาล คุณภาพการบริการพยาบาลเพื่อ
ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย หรือการพัฒนาบุคลากร/กำลังคน

ปฏิบัติงานร่วมกับ APN/พยาบาลผู้ชำนาญการขึ้นไป ทำวิจัย ใช้ผลงานวิจัย พัฒนาแนวปฏิบัติ
ทางการพยาบาล หรือพัฒนาความรู้จากกรณีศึกษาในสถานการณ์จริง

สร้างความรู้จากการปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับพยาบาล APN/พยาบาลผู้ชำนาญการขึ้นไป

Individual development plan (IDP) ของอาจารย์แต่ละคนที่สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์
การปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะผู้ป่วย เฉพาะกลุ่ม เฉพาะโรค

เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพในการดูแลเฉพาะกลุ่ม เฉพาะโรค หรือที่ปรึกษาการวิจัย
(consultation)

3. ปฏิบัติการพยาบาล เรื่องการพยาบาล

ผู้รับบริการ

รายบุคคล

ครอบครัว

กลุ่มและชุมชน

4. กรอบการบูรณาการ

องค์ความรู้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 2 หัวข้อ การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง (“นมแม่” กับการพยาบาลทารกแรกเกิดน้ำหนักตัว
น้อยและทารกแรกเกิดป่วย)

การวิจัย เรื่อง

ปฏิบัติการพยาบาล พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับ “นมแม่” กับการพยาบาลทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยและทารกแรกเกิดป่วย

อื่นๆ.....

5. วัตถุประสงค์/เป้าหมายการปฏิบัติการพยาบาลสร้างความเชี่ยวชาญ

5.1 จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างวิทยาลัย และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในการปฏิบัติการพยาบาลและการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล

5.2 ศึกษาเคสรายกรณี ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยและทารกแรกเกิดป่วย (น้ำหนักต่ำกว่า 1,500 กรัม) ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

5.3 ให้การพยาบาลรายกรณีทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยและทารกแรกเกิดป่วย (น้ำหนักต่ำกว่า 1,500 กรัม) ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังคลอดแบบองค์รวม

5.4 วิเคราะห์สาเหตุ และปัจจัยจากกรณีศึกษา รวมทั้งวางแผนเพื่อให้การช่วยเหลือ และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยและทารกแรกเกิดป่วย (น้ำหนักต่ำกว่า 1,500 กรัม) หลังคลอดแบบองค์รวม

5.5 จัดทำรายงานผลลัพธ์ทางการพยาบาล

5.6 เสนอแนวปฏิบัติ เรื่อง “นมแม่” กับการพยาบาลทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยและทารกแรกเกิดป่วย

6. แผนปฏิบัติการพยาบาล (Faculty practice action plan)

วันที่/เวลา	จำนวน ชม.	กิจกรรม ปฏิบัติการพยาบาล	สถานที่/ ผู้ให้บริการ	รายชื่อพยาบาล ชำนาญการ/APN
24 ก.พ. 68 14.00-16.00น.	-	- ประชุมระดมสมองร่วมกับพยาบาลผู้ชำนาญการหอผู้ป่วย NICU และคลินิกนมแม่ เพื่อกำหนดแนวทางความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาลไปให้บริการแก่ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ (ทารกแรกเกิดและครอบครัว) เป็นรายบุคคล และเพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง	NICU, คลินิกนมแม่ รพ.นพรัตนราชธานี	พว.ทัศนีย์ ใจภักดี พว.ศรัญญา จุมปา
4 มี.ค. 68 8.00-16.00 น.	7	- ปฏิบัติงานร่วมกับพยาบาลผู้ชำนาญการหอผู้ป่วย NICU และคลินิกนมแม่ในการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยและทารกแรกเกิดป่วย (น้ำหนักต่ำกว่า 1,500 กรัม) หลังคลอดแบบองค์รวม	NICU, คลินิกนมแม่ รพ.นพรัตนราชธานี	พว.ทัศนีย์ ใจภักดี พว.ศรัญญา จุมปา


วันที่/เวลา	จำนวน ชม.	กิจกรรม ปฏิบัติการพยาบาล	สถานที่/ ผู้ให้บริการ	รายชื่อพยาบาล ชำนาญการ/APN
11 มี.ค. 68 8.00-16.00 น.	7	- ปฏิบัติงานร่วมกับพยาบาลผู้ชำนาญการ หอผู้ป่วย NICU และคลินิกนมแม่ในการ ดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ ในทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยและ ทารกแรกเกิดป่วย (น้ำหนักต่ำกว่า 1,500 กรัม) หลังคลอดแบบองค์รวม	NICU, คลินิกนมแม่ รพ.นพรัตนราชธานี	พว.ทัศนีย์ ใจภักดี พว.ศรัญญา จุมปา
18 มี.ค. 68 8.00-16.00 น.	7	- ปฏิบัติงานร่วมกับพยาบาลผู้ชำนาญการ หอผู้ป่วย NICU และคลินิกนมแม่ในการ ดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ ในทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยและ ทารกแรกเกิดป่วย (น้ำหนักต่ำกว่า 1,500 กรัม) หลังคลอดแบบองค์รวม	NICU, คลินิกนมแม่ รพ.นพรัตนราชธานี	พว.ทัศนีย์ ใจภักดี พว.ศรัญญา จุมปา
25 มี.ค. 68 8.00-16.00 น.	7	- ปฏิบัติงานร่วมกับพยาบาลผู้ชำนาญการ หอผู้ป่วย NICU และคลินิกนมแม่ในการ ดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ ในทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยและ ทารกแรกเกิดป่วย (น้ำหนักต่ำกว่า 1,500 กรัม) หลังคลอดแบบองค์รวม	NICU, คลินิกนมแม่ รพ.นพรัตนราชธานี	พว.ทัศนีย์ ใจภักดี พว.ศรัญญา จุมปา
1 เม.ย. 68 8.00-16.00 น.	7	- ปฏิบัติงานร่วมกับพยาบาลผู้ชำนาญการ หอผู้ป่วย NICU และคลินิกนมแม่ในการ ดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ ในทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยและ ทารกแรกเกิดป่วย (น้ำหนักต่ำกว่า 1,500 กรัม) หลังคลอดแบบองค์รวม	NICU, คลินิกนมแม่ รพ.นพรัตนราชธานี	พว.ทัศนีย์ ใจภักดี พว.ศรัญญา จุมปา
8 เม.ย. 68 8.00-16.00 น.	7	- ปฏิบัติงานร่วมกับพยาบาลผู้ชำนาญการ หอผู้ป่วย NICU และคลินิกนมแม่ในการ ดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ ในทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยและ ทารกแรกเกิดป่วย (น้ำหนักต่ำกว่า 1,500 กรัม) หลังคลอดแบบองค์รวม	NICU, คลินิกนมแม่ รพ.นพรัตนราชธานี	พว.ทัศนีย์ ใจภักดี พว.ศรัญญา จุมปา

วันที่/เวลา	จำนวน ชม.	กิจกรรม ปฏิบัติการพยาบาล	สถานที่/ ผู้ให้บริการ	รายชื่อพยาบาล ชำนาญการ/APN
22 เม.ย. 68 8.00-16.00 น.	7	- ปฏิบัติงานร่วมกับพยาบาลผู้ชำนาญการ หอผู้ป่วย NICU และคลินิกนมแม่ในการ ดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ ในทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยและ ทารกแรกเกิดป่วย (น้ำหนักต่ำกว่า 1,500 กรัม) หลังคลอดแบบองค์รวม	NICU, คลินิกนมแม่ รพ.นพรัตนราชธานี	พว.ทัศนีย์ ใจภักดี พว.ศรัญญา จุมปา
29 เม.ย. 68 8.00-16.00 น.	7	- ปฏิบัติงานร่วมกับพยาบาลผู้ชำนาญการ หอผู้ป่วย NICU และคลินิกนมแม่ในการ ดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ ในทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยและ ทารกแรกเกิดป่วย (น้ำหนักต่ำกว่า 1,500 กรัม) หลังคลอดแบบองค์รวม	NICU, คลินิกนมแม่ รพ.นพรัตนราชธานี	พว.ทัศนีย์ ใจภักดี พว.ศรัญญา จุมปา
6 พ.ค. 68 8.00-16.00 น.	7	- ปฏิบัติงานร่วมกับพยาบาลผู้ชำนาญการ หอผู้ป่วย NICU และคลินิกนมแม่ในการ ดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ ในทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยและ ทารกแรกเกิดป่วย (น้ำหนักต่ำกว่า 1,500 กรัม) หลังคลอดแบบองค์รวม	NICU, คลินิกนมแม่ รพ.นพรัตนราชธานี	พว.ทัศนีย์ ใจภักดี พว.ศรัญญา จุมปา
13 พ.ค. 68 8.00-16.00 น.	7	- ปฏิบัติงานร่วมกับพยาบาลผู้ชำนาญการ หอผู้ป่วย NICU และคลินิกนมแม่ในการ ดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ ในทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยและ ทารกแรกเกิดป่วย (น้ำหนักต่ำกว่า 1,500 กรัม) หลังคลอดแบบองค์รวม	NICU, คลินิกนมแม่ รพ.นพรัตนราชธานี	พว.ทัศนีย์ ใจภักดี พว.ศรัญญา จุมปา
20 พ.ค. 68 8.00-16.00 น.	7	- ปฏิบัติงานร่วมกับพยาบาลผู้ชำนาญการ หอผู้ป่วย NICU และคลินิกนมแม่ในการ ดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ ในทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยและ ทารกแรกเกิดป่วย (น้ำหนักต่ำกว่า 1,500 กรัม) หลังคลอดแบบองค์รวม	NICU, คลินิกนมแม่ รพ.นพรัตนราชธานี	พว.ทัศนีย์ ใจภักดี พว.ศรัญญา จุมปา

วันที่/เวลา	จำนวน ชม.	กิจกรรม ปฏิบัติการพยาบาล	สถานที่/ ผู้ให้บริการ	รายชื่อพยาบาล ชำนาญการ/APN
27 พ.ค. 68 8.00-16.00 น.	7	- ปฏิบัติงานร่วมกับพยาบาลผู้ชำนาญการ หอผู้ป่วย NICU และคลินิกนมแม่ในการ ดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ ในทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยและ ทารกแรกเกิดป่วย (น้ำหนักต่ำกว่า 1,500 กรัม) หลังคลอดแบบองค์รวม	NICU, คลินิกนมแม่ รพ.นพรัตนราชธานี	พว.ทัศนีย์ ใจภักดี พว.ศรัญญา จุมปา
รวม	84			

ขอรับรองว่า นางสาวสิริลักษณ์ ศรีเสวต ได้ปฏิบัติ Faculty practice ครบถ้วนตามตารางการปฏิบัติงาน

สิริลักษณ์ ศรีเสวต
(นางสาวสิริลักษณ์ ศรีเสวต)
อาจารย์


(นางสาวพรณภา เรืองกิจ)
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ